



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>



**"ราชินีเอลิซาเบธ" ประชวร "โควิด" จับตา "เดลตาครอน"  
พระบาดหลายประเทศ**

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงการณ์ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ที่ 2 ทรงติดเชื้อโควิด สถาบันวิจัยจีโนมของอินเดียเผยแพร่ไวรัสสายโคโรนา-19 สายพันธุ์ลูกผสม "เดลตาครอน" เริ่มแผลงฤทธิ์แพร่ระบาดจนเกิดเป็นคลื่นสยองใหม่ ขึ้นแล้วในหลายประเทศ ทั้งยังลุกลามแตกตัวเป็นสายย่อยไปอีก 2 ชนิด แต่ยังไม่มียางานถึงความรุนแรง ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ประเทศไทยทุบสถิติแบบขาขึ้นรายวัน แพทย์ออกโรงเตือนให้เร่งไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทันที หลังพบรายงานผู้เสียชีวิตแม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เชื้อหากร่วมมือกันทั้งประเทศจะได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอย่างมีความสุข

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นทุบสถิติพุ่งสูงต่อเนื่องทุกวันจนหยุดไม่อยู่ ขณะที่สถาบันวิจัยในอินเดียออกโรงเตือนถึงเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มแผลงฤทธิ์ระบาดขึ้นแล้วในหลายประเทศ

### ติดเชื้อใหม่ส่อแววขาขึ้น

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,953 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 18,652 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 18,466 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 186 ราย จากเรือนจำ 118 ราย มาจากต่างประเทศ 183 ราย หายป่วยเพิ่ม 13,962 ราย อยู่ระหว่างรักษา 162,460 ราย อากาศหนัก 747 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 189 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย เป็นชาย 13 ราย หญิง 17 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,712,315 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,527,231 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 22,624 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 19 ก.พ. 283,661 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำนวน 121,583,665 โดส ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 423,807,334 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 5,901,228 ราย สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 2,690 ราย สมุทรปราการ 975 ราย ชลบุรี 828 ราย นครศรีธรรมราช 810 ราย นนทบุรี 762 ราย ภูเก็ต 549 ราย สมุทรสาคร 507 ราย ราชบุรี 466 ราย บุรีรัมย์ 441 ราย นครปฐม 432 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>

## นายกฯ ย้ำสิทธิรักษา รพ.เอกชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-9 ผู้ป่วยโควิดยังถือ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด หรือญาติ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศฉบับเดิม จะถือว่าเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล นอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใดๆ ในขณะนี้ คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ อยากให้ประชาชนเน้นการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal

## 2 เข็มเอาไม่อยู่ ต้องฉีดกระตุ้น

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ขณะนี้การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 1 หมืน เป็น 1.5 หมืน และ 2 หมืนรายต่อวันได้อัตรา เสียชีวิตทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง แต่ที่ต้องติดตามคือ ตัวเลขผู้ป่วยหนักปอดอักเสบและผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เพราะจากข้อมูลเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน เรามีผู้ป่วยปอดอักเสบ 500 รายทั่วประเทศ ตอนนี้เพิ่มเป็น 749 ราย ส่วนผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจากเดิมประมาณ 100 ราย ก็เพิ่มเป็น 184 ราย ตัวเลขระดับนี้ระบบสุขภาพของประเทศไทยยังรับไหว เพราะเราสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้กว่า 3 หมืนเตียง เครื่องช่วยหายใจอีกประมาณ 2 พันเตียง ตอนนี้เราใช้ไปเพียงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามเรายังมีผู้ป่วยโรคทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้เตียงเช่นกัน ฉะนั้นหากตัวเลขผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็จะต้องระงับมากขึ้น เพราะจะนำไปสู่ตัวเลขเสียชีวิตได้ ทั้งขณะนี้เริ่มพบว่าผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่รับมานานมากกว่า 4 เดือน ฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

## ลุ้นฉลองสงกรานต์ปลอดภัย

"ระหว่างนี้จนถึงเดือน เม.ย. หากเราเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อเนื่องก็เชื่อได้ว่าเดือน เม.ย.ปีนี้น่าจะต่างจากปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วเรายังฉีดวัคซีนน้อยมาก ปีนี้เราได้รับวัคซีนเข็มแรกเกินร้อยละ 70 ขณะที่เข็มกระตุ้นก็เกินร้อยละ 25 ฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ก็ต่างออกไป แน่แน่นอนว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกไปเล่นสาดน้ำได้ เพียงแต่เราจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยได้อย่างปลอดภัย ต้องทำตั้งแต่วันนี้ก่อนจะถึงเดือน เม.ย. ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้มากขึ้นที่สุด สงกรานต์นี้ก็จะเป็นการทดสอบที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นเตรียมตัวให้ดี ฉีดวัคซีนให้เยอะ อยากรักตาม เดือน มี.ค.เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องติดตาม หากเราดึงตัวเลขติดเชื้อต่อวันได้ หากติดเชื้อสูงสุดวันละ 2 หมืนรายนิดๆ แล้วไม่ขึ้นต่อ ขณะที่การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงใกล้สงกรานต์ก็ต้องคุยกันว่าจะครึ่งแครงได้ขนาดไหน"



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>

## ปรับเกณฑ์รับสถานการณ์ใหม่

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า จะเห็นว่าขณะนี้คนไทยก็กล้าไปต่างประเทศมากขึ้น ส่วนมาตรการที่กำลังจะมีการพิจารณาใน ศบค.ชุดใหญ่ คือการปรับแนวทาง Test and Go ด้วยมาตรการตรวจ RT-PCR จากเดิมให้ตรวจ 2 ครั้งคือวันที่ 1 และวันที่ 5 ของการเดินทางเข้าประเทศ ก็จะพิจารณากันว่าอาจให้ลดเหลือ 1 ครั้ง คือวันแรกที่เข้ามาถึง ปกติตนจะออกมาเดือนเพราะไม่มองโลกสวย แต่สถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าจะไปปลายทางของการแพร่ระบาดจริงๆ

## หมอยงให้รีบตัดวงจรแพร่เชื้อ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า สายพันธุ์ที่มีแนวโน้มไปได้เร็ว BA.2 เราคงหนีไม่พ้น เราคงต้องยอมรับความจริง โรคนี้ในเอเชียจะต้องขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยลงมา จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ส่วนในยุโรปและอเมริกาอยู่ขาลงแล้ว สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านเราอยู่ในขาขึ้น ยอดสูงสุดจะเป็นเท่าไร อาจจะมีถึง 3-5 หมื่น หรือมากกว่าก็ได้ สิ่งที่คุณคนจะต้องช่วยกันก็คือ ลดการติดต่อกันให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ที่ตรวจ ATK เป็นบวกแล้วไม่มีอาการให้แยกตัวกักตัวเองเลย อาจไม่จำเป็นต้องไปตรวจยืนยัน ให้ปฏิบัติตัวเหมือนผู้ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย นอกจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับยืนยันอย่างรวดเร็ว และเข้ารับการรักษาสุขภาพอย่างในปัจจุบันนี้ คงเป็นไปได้ ที่ทุกคนเมื่อตรวจพบเชื้อแล้วจะต้องอยู่โรงพยาบาล

## คนบันเทิงยังติดเชื้อรายวัน

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในแวดวงคนบันเทิงว่า ล่าสุดพระเอกกลุ่มใหญ่ “จอนนี่ แอนโฟเน่” โพสต์แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 โผล่ภาพเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมข้อความ “พระเอกชนคก อักษรย่อ จ. ติดโควิด-19 ติดจนได้ 555 รอเธอมานานแสนนาน ทรมานลำคอหนักหนา คั่นคอสุดๆ” ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจจากแฟนๆ และเพื่อนที่น้องวงการบันเทิงคับคั่ง

## “แร็ปโต้ง” เข้ารับการรักษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดัง โต้ง ทูพี หรือพิทวัส พฤกษ์กิจ ได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันระบุว่าเริ่มมีอาการใช้ตำๆ เจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัวจึงเข้ารับการรักษาหาเชื้อด้วย ATK เบื้องต้นพบว่าผลเป็น Positive เข้ารับการรักษา RT-PCR อีกครั้ง ผลปรากฏว่าติดเชื้อ COVID-19 แยกกักตัวและรอเข้ารับการรักษาตามมาตรการที่ต้องต่อไป

## สายไหมลามหนักหวั่นยกหมู่บ้าน

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เปิดเผยว่า ชุมชนหมู่บ้านพูลทรัพย์ ซอยเพิ่มสิน 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ มีสมาชิกในชุมชนป่วยเป็นหวัด มีไข้ ไอ เจ็บคอ ลักษณะคล้ายคนติดเชื้อโควิดเกือบทั้งหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนเรียกลูกบ้านที่มีอาการป่วยประมาณ 100 คน จาก 2 ซอย เพื่อมาทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก สปสช. เบื้องต้นพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 56 ราย คาดว่าเกิดจากเด็กนักเรียนไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนและนำมาติดผู้สูงอายุในชุมชน ทำให้หลายครอบครัวติดเชื้อกันทั้งบ้าน เชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจมีมากถึง 200 ราย เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนแออัด มีผู้อยู่อาศัยกว่า 1,000 คน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือตรวจผลซ้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>

### เร่งจัดทีมเข้าคู่มือการระบาด

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า จากกรณีที่พบประชาชนในชุมชนหมู่บ้านพุทธทรัพย์ ถนนเพิ่มสิน 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีอาการลักษณะคล้ายผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการเร่งให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ.65 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 จะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การรักษาต่อไป สำหรับจำนวนประชากรในชุมชนนี้มี 216 ครัวเรือน จำนวน 900 กว่าคน ทั้งนี้ สำนักงานเขตสายไหมยังได้ออกคำสั่งปิดร้านเกมที่พบการแพร่ระบาดไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. และจากข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนพุทธทรัพย์ระบุว่า ได้มีการตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พบผู้ติดเชื้อรวม 32 ราย เด็ก 13 ราย ผู้ใหญ่ 19 ราย

### เชียงใหม่อ่วมติดเชื้อพุ่งไม่หยุด

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพบอีก 2,398 ราย เป็นผลบวกจากการตรวจ RT-PCR จำนวน 293 ราย และ ผลบวกจากการตรวจเอทีเค 2,105 ราย เป็นตัวเลขรายวันเกินสองพันคนติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวที่บ้าน หรือ HI เพิ่มเป็น 12,968 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อระยะนี้ สาเหตุหลักมาจากการสัมผัสในครอบครัวและยังมาจากสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นสูงสุดถึง 152 คลัสเตอร์ ในจำนวนนี้มีคลัสเตอร์ในหน่วยงานและสถานศึกษาที่ต้องจับตาใกล้ชิดคือคลัสเตอร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ติดเชื้อสะสมแล้ว 40 ราย และคลัสเตอร์โรงเรียนต้นกล้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 22 ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบเด็กนักเรียนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งและในหลายอำเภอ ต้องประกาศปิดการเรียนแบบออนไลน์ชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาด

### พบทริปกลับดูงานเจอโควิดเพียบ

ที่ จ.กำแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรีสมนึก ถาวร หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย เผยว่า หลังจากเทศบาลตำบลเขาคีรีส จัดให้มีการศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. นำชุมชน สมาชิกเทศบาล พนักงาน และประชาชนในเขตตำบลเขาคีรีส จำนวน 180 คน จาก 18 หมู่บ้าน ไปดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ และไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญและวัดต่างๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง เนื่องจากมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มสังสรรค์ร้องเพลงบนรถ ล่าสุดมีการตรวจหาเชื้อพบผลเป็นบวก 66 คน





ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>

**อุบลผวาคลัสเตอร์วันมาฆะ**

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.นครราชสีมา รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ว่ามีจำนวนสูงถึง 718 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต อ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อสูงสุด 98 ราย ขณะเดียวกันยังได้จับตาดูการระบาดหนักใน 17-18 คลัสเตอร์ อาทิ ในโรงเรียนประถม-มัธยมหลายแห่ง โรงเรียนเทศบาล โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน สนามชนไก่ ตลาดสดหลายอำเภอ ตลาดไนท์บาซาร์ เป็นต้น ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 482 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 443 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 39 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 84 ปี ชาว ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 กลุ่ม คือ 1.วัดคงบัง ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี มีสามเณรในวัด 3 รูปป่วยมีไข้ ปวดตามร่างกาย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง จึงทำการตรวจพระเณรในวัดตลอดจนประชาชนที่มาร่วมทำบุญในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย 2.คลัสเตอร์โรงเรียนโนนแดง ต.บ้านดุม อ.นาจะหลวย ชาย อายุ 13 ปี ติดเชื้อหลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับเพื่อน ตรวจค้นหาเชิงรุกพบติดเชื้อ 15 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 55 ราย

**สารคามสวมชุดแฟนซีฉีดวัคซีน**

ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่สมัครใจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผ่าลิ้นสูตรสำหรับเด็ก บรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีโรงเรียนหลายแห่ง นัดหมายพานักเรียนเข้ามาฉีดวัคซีนจำนวนมาก ทั้งนี้เหล่าแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแต่งชุดแฟนซีแปลกๆ เป็นตัวการ์ตูนที่เด็กๆคุ้นเคย อาทิ โอลิฟ พิกachu มินนี่เม้าส์ กัปตันอเมริกา ฯลฯ เรียกรอยยิ้มให้เด็กๆจนไม่มีใครร้องไห้หรือมีอาการกลัวเข็ม ทั้งยังมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังฉีดวัคซีนด้วย ทพ.หญิง นันทพร รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า เด็กๆ ที่มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวล การสวมชุดแฟนซีทำให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แม้ว่าบางชุดที่ใส่จะหนาจนทำให้ผู้สวมใส่เหงื่อออกจนเปียกโชกแต่เพื่อเด็กก็ต้องทำให้ได้

**เมืองคอนทุบสถิติติดเชื้อรายวัน**

ที่ จ.นครศรีธรรมราช สนง.สสจ.นครศรีธรรมราช รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันที่ 20 ก.พ.ว่า พบผู้ป่วยครบทั้ง 23 อำเภอ จำนวน 960 ราย ถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่สูงกว่าทุกวันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจาก คลัสเตอร์นักเรียน คลัสเตอร์การพนัน คลัสเตอร์งานศพและงานแต่ง แคมป์คนงานหลายแห่ง อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 223 ราย อ.ท่าศาลา 130 ราย อ.สิชล 98 ราย อ.ฉวาง 55 ราย อ.พรหมคีรี 41 ราย อ.ทุ่งสง 40 ราย อ.ร่อนพิบูลย์ 75 ราย อ.ลานสกา 51 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 20ราย อ.หัวไทร 30 ราย อ.ถ้าพรธนา 37 ราย อ.บางขัน 23 ราย อ.ขนอม 18 ราย อ.พระพรหม 19 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม อีกด้านหนึ่งผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกลับมาเป็นห่วงอีกครั้ง ล่าสุดพบผู้ป่วยในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง มากถึง 64 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย การติดเชื้อนั้นส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์งานศพตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการติดเชื้อจากครอบครัวแล้วลุกลามไปแพร่ระบาดของกลุ่มนักเรียนเช่นโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง ที่มีหนังสือแจ้งปิดการเรียนแบบ On-Site ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 รวม 23 ราย ครู 1ราย นักการภารโรง 1 ราย ทั้งหมดติดเชื้อ จากทางบ้านเขียงใหม่ โควิดขาขึ้นจับตา 152 คลัสเตอร์ติดเชื้อวันละสองพันกว่าคนต่อเนื่อง



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2321041>

### จับตาไวรัสใหม่เริ่มแผลงฤทธิ์

วันเดียวกัน นักวิชาการสถาบันจิงโนมและการบูรณาการด้านชีววิทยาของอินเดีย เผยว่า แม้ยังไม่มีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ลูกผสมระหว่างเดลตากับโอมิครอน หรือที่เรียกกันว่าเดลตาครอนในอินเดีย แต่ได้รับรายงานมา ในอังกฤษ สหรัฐฯ และ ออสเตรเลีย มีการตรวจพบคลัสเตอร์เดลตาครอนแล้ว ทั้งสำนักงานความมั่นคงสาธารณสุขแห่งชาติอังกฤษ (UKHSA) ยังประกาศเพิ่มเติมว่าอยู่ระหว่างการจับตาเดลตาครอนที่มีการกลายพันธุ์อีกต่อหนึ่ง ตอนนี้พบเดลตาครอนสายย่อยดังกล่าวแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด ยังไม่ระบุชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อว่าหนึ่งในนี้มีความอันตรายเนื่องจากมีความทนทานต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนต้านไวรัส ส่วนที่สหรัฐฯ องค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ (FDA) สั่ง ชะลอการพิจารณาว่าสมควรจะฉีดวัคซีนให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือไม่ออกไปก่อน หลังข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีนสำหรับเด็กยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

### ควีนอังกฤษติดเชื้อโควิด-19

วันเดียวกัน สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระชนมายุ 95 พรรษา ทรงติดเชื้อโควิด-19 พระองค์มีอาการคล้ายกับไข้หวัดแต่เบาบาง แพทย์ยังอนุญาตให้ทรงงานที่ไม่หนักอยู่ภายในพระตำหนักวินเซอร์ ทั้งนี้ทีมแพทย์จะถวายการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด พร้อมเผยด้วยว่า **สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2** ผ่านการใกล้ชิดกับเจ้าฟ้าชาย ชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ เมื่อสัปดาห์ก่อน เพิ่งถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2321031>



ลูกหลานนัก

**กลุ่มสายไหมต้องรอด** ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน ม.พุทธทรัพย์ ซอยเพิ่มสิน 18 เขตสายไหม หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีสมาชิกในชุมชนจำนวนมาก**ติดเชื้อโควิด-19** และกำลังระบาดขยายวงลูกหลานไปทั่วทั้งชุมชน.

# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/784105/>

## พงะ! เด็กนักเรียนติดเชื้อ 'โอมิครอน' แล้ว 70 คน หลังร่วมงานกีฬาที่โรงเรียน

คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านรุน จ.สุรินทร์ พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด "โอมิครอน" แล้ว 70 ราย หลังเข้าร่วมงานกีฬา และยังพบติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายภาคส่วนระดมกำลังควบคุมสถานการณ์

21 กุมภาพันธ์ 2565 9:05 น. ทั่วไทย-กทม., รามข่าวโควิด-19



เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ภายในโรงเรียนบ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ระหว่างมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้นภายในโรงเรียน โดยตรวจพบเชื้อจากเด็กนักเรียนรายหนึ่ง ที่ติดเชื้อมาจากผู้ปกครอง ก่อนจะลามติดเพื่อนนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนแล้วกว่า 70 ราย ขณะไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาเชื้อกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้มีการขอความร่วมมือผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนหลายร้อยคน ให้กักตัวสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้ได้มีการใช้พื้นที่อาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านรุน ในการตั้งศูนย์กักตัวและพักคอย โดยผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ทางรถฉุกเฉินของ รพ.พนมดงรัก ก็ได้มีการไปรับผู้ป่วยมาส่งรักษาและกักตัวสังเกตอาการในศูนย์พักคอยที่โรงเรียนบ้านรุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งวางมาตรการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้



# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/784105/>

อย่างไรก็ตามยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ โดยเฉพาะชุดเครื่องนอนที่ยังขาดแคลนและคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่ต้องการบริจาคปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านรุน ขณะที่เตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.พนมดงรัก ก็เริ่มเต็มแล้วและจะมีการประเมินคัดกรองรับผู้ป่วยสีแดงก่อนตามลำดับ ส่วนสีเขียวจะให้รักษาอยู่ตามศูนย์กักตัวและพักคอยต่างๆ ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก

ด้านนายณัฐพัชร์ บุญมี นายค.บักได กล่าวไว้ว่า ที่เราต้องเปิดศูนย์กักตัวระดับชุมชนเนื่องจากมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านรุน ติดเชื้อมาจากผู้ปกครอง ซึ่งเด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้มาร่วมกิจกรรมกีฬาที่โรงเรียนบ้านรุน ทำให้เชื้อโควิดแพร่กระจายในหมู่นักเรียนด้วยกัน จึงได้ประสานให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งรักษาการนายอำเภอพนมดงรัก เจ้าพนักงานควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบักได สาธารณสุขอำเภอ เพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็นศูนย์ CI เฉพาะกิจขึ้น มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยชาว ต.บักได โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ที่เป็นผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในศูนย์กักตัว 54 ราย และล่าสุดตรวจเอทีเค พบเชื้อบวกเพิ่มอีก 16 ราย รวม 70 รายแล้ว เรามีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าทางเรามีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังรับมือได้อยู่ ส่วนกลุ่มเสี่ยงได้มีการกักตัวอยู่ที่บ้าน และผู้ที่เสี่ยงสูงก็จะประสานให้ทำการตรวจหาเชื้อที่ รพ.พนมดงรัก หากพบติดเชื้อ ก็จะรับให้มารักษาที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านรุนต่อไป

สำหรับ สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 64 – 20 ก.พ. 65 เวลา 19.00 น .เพจ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.สุรินทร์ ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 6,594 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 424 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,340 ราย (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย 767 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 401 ราย (สะสม 5,961 ราย) หายป่วยสะสม 4,254 ราย (รายใหม่ 238 ราย) เสียชีวิตสะสม 1 ราย (รายใหม่ 0 ราย) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 65

# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/784060/>

## อิสราเอลให้คนไม่ฉีดวัคซีนโควิดเข้าได้ 1 มี.ค. นี้ “แต่มีเงื่อนไข”

นับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบ สามารถเดินทางเข้าอิสราเอลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องมีผลตรวจเป็นลบ 2 ครั้ง ก่อนเดินทาง และเมื่อมาถึง

21 กุมภาพันธ์ 2565 8:23 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ว่า นายกรัฐมนตรีนาฟตาลี เบนเนตต์ ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ ว่านับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ ชาวต่างชาติจากทุกประเทศ ไม่ว่าจะมิมีสถานะการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใดก็ตาม สามารถเดินทางเข้าอิสราเอลได้ แต่ต้องมีผลการตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ ที่เป็นลบ 2 ครั้ง คือก่อนออกเดินทาง และอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเข้ารับการตรวจ ที่ด่านควบคุมโรคของสนามบินในอิสราเอล

ขณะที่พลเมืองอิสราเอลไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ ก่อนการเดินทางเข้า แต่ต้องผ่านการตรวจแบบเดียวกัน ที่ด่านควบคุมโรคของสนามบินในอิสราเอล และพลเมืองอิสราเอลซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องกักตัว トラバิดที่ผลตรวจเป็นลบจนกระทั่งเดินทางมาถึง

ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นไปตามการแนะนำโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเสนอให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดนบางอย่าง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 5 ในอิสราเอล ซึ่งเป็นผลจากเชื้อโอมิครอน “มีแนวโน้มดีขึ้น”

ด้านข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอล ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประมาณ 46,000 คน เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่เพียง 7,600 คนเท่านั้น แต่อย่างน้อยก็มากกว่า เมื่อเทียบกับสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าอิสราเอล เมื่อเดือนม.ค. 2563 ซึ่งสูงถึง 333,00 คน.

# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/784073/>

**โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่มพุ่ง 18,883 ราย หายป่วย 14,914 ราย เสียชีวิต 32**

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 32 ราย ขณะกักตัวผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 18,883 ราย กำลังรักษา 166,397 ราย

21 กุมภาพันธ์ 2565 7:45 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,883 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 18,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 162 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 507,763 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,914 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 373,651 ราย กำลังรักษา 166,397 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,731,198 ราย หายป่วยแล้ว 2,542,145 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 32 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,656 ราย

มันคง ตรงไป ตรงมา

# แฉวหะห้

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/likesara/636808>



**สุดน่ารัก! หมาน้อยแสนรู้นั่งนิ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK**

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 18.34 น.

กลายเป็นภาพที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก **"ฮานะ สัตว์"** โฟสต์ภาพจากตึกตอกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพของสุนัขตัวหนึ่งในประเทศจีน กำลังต่อแถวเพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ไม้ Swab ก้านยาว ส้วงจมูกเจ้าหมาน้อยสุดน่ารักตัวนี้ หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใส่น่ารักของเจ้าหมาน้อยตัวนี้ พร้อมกดแชร์เป็นจำนวนมาก. -008



มันคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/entertain/636861>



**'หน้อย บุษกร'ติดโควิด เผยผลตรวจ ATK 2 ครั้ง ไม่รอดขึ้นสองขีด**

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 09.19 น.

21 กุมภาพันธ์ 2565 นักแสดงสาวรุ่นใหญ่ หน้อย บุษกร วงศ์พัทพันธ์ โดนเชื้อไวรัสเล่นงาน โพสต์ไอจีติดโควิด

โดยโพสต์ภาพยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมข้อความระบุว่า "ในที่สุดแม็กก็ไม่รอด!!!! เมื่อกวานมีอาการเลยตรวจ ATK ผลออกมา 2 ขีด เทส 2 อันขึ้นทั้ง 2 ขอภัยทุกท่านที่ได้พบปะมา ณ ที่นี้ด้วยคะ"

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/636851>



**ไทยติดเชื้อ 18,883 ราย เสียชีวิตอีก 32 ราย**

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 07.46 น.

**ไทยติดเชื้อ 18,883 ราย เสียชีวิตอีก 32 ราย**

21 กุมภาพันธ์ 2565 “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 18,883 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 18,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 162 ราย ผู้ป่วยสะสม 507,763 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 14,914 ราย หายป่วยสะสม 373,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,397 ราย เสียชีวิต 32 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# ข่าวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/636851>





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news\\_3193856](https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_3193856)

## พงะ! เสียชีวิตโควิดใหม่ 32 ราย ติดเชื้อใหม่ 18,883 ราย รวมเคอที่เคพุง 33,893 ราย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 07:45 น.



### พงะ! เสียชีวิตโควิดใหม่ 32 ราย ติดเชื้อใหม่ 18,883 ราย รวมเคอที่เคพุง 33,893 ราย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 18,883 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 18,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 162 ราย ผู้ป่วยสะสม 507,763 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 14,914 ราย หายป่วยสะสม 373,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,397 ราย เสียชีวิต 32 ราย

ขณะที่ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากผลแอนติเจน เทสต์ คิท (เอทีเค) อีก 15,010 ราย อาการหนักใช้ท่อช่วยหายใจ 202 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 202 ราย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_3193908](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3193908)

## หน้อย บุษกร โพสต์ไอจี ติดโควิด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 08:41 น.



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ หน้อย บุษกร วงศ์พัฑฒัน ภรรยาคนสวย ของ เคน ชีรเดช วงศ์พัฑฒัน โพสต์ ไอจี ติดโควิด

ในที่สุดแม่ก็ไม่รอด!!!!เมื่อวานมีอาการเลยตรวจATK ผลออกมา2ขีด เทส2อันขึ้นทั้ง2 ขอภัยทุกท่านที่ได้พบปะมา ณ ที่นี้ด้วยคะ



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24492>



## สร.ยับงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดไม่ยกเล็ก! อยู่ระหว่างขอสำนักงบประมาณ

Fri, 2022-02-18 12:37 – hfocus team

[Print this page](#)

รองปลัดสร. ยืนยันเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติโควิดไม่ได้ยกเล็ก ส่งเรื่องขอสำนักงบประมาณของเดือน ต.ค. พ.ย. และธ.ค.2564 แล้ว ขณะนี้สำนักงบฯขอข้อมูลเพิ่มเติม คนละส่วนกับกรณีหนังสือขอรับการเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เพิ่มขึ้น) ซึ่งระงับชั่วคราว เหตุของบเพิ่มเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์หนังสือของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอให้รับการเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เพิ่มขึ้น) ของข้าราชการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน โดยส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผอ.โรงพยาบาลศูนย์/ผอ.โรงพยาบาลทั่วไป/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลงนามโดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 14 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากบไม่เพียงพอ และกำลังขอจัดสรรจากสำนักงบประมาณเพิ่มเติม จนมีคนเข้าใจผิดว่า จะเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดด้วยหรือไม่ เพราะงบดังกล่าวระหว่างเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.2564 ที่ผ่านมายังไม่ได้นั้น

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2565 นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หนังสือดังกล่าวจะเป็นในส่วนของนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดสร.อีกท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นในส่วนขอเพิ่มเติมเงินเดือนของข้าราชการ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด ซึ่งเป็นเงินเพิ่มให้กับคนที่ปฏิบัติงานโควิด โดยจะแบ่งตามกลุ่ม อย่างแพทย์ และสัควแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิดได้ 1,500 บาท และพยาบาล รวมทั้งกลุ่มอื่นๆที่กำหนดได้ 1,000 บาท โดยกรณีนี้จะกำหนดการจ่ายไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้มีการระงับแต่อย่างใด ขณะนี้ได้ส่งเรื่องขอไปยังสำนักงบประมาณแล้ว และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)

"ขณะนี้สำนักงบประมาณได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกระทรวงสาธารณสุข กรณีค่าเสี่ยงภัยโควิดดังกล่าว ในช่วง 3 เดือนคือ ต.ค. พ.ย. และธ.ค.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งงบตรงนี้ต้องทำงานก่อน จึงจะทำเบิกได้ เราก็ได้ดำเนินการทำเบิกตามขั้นตอนแล้ว ส่วนของปี 2565 ของเดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. นั้น ต้องมีการปฏิบัติงานก่อนและทำเรื่องเพื่อขอเบิกต่อไป" นพ.ธงชัย กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ :



## สร. แจง กรณีเด็กชายวัย 12 ปี เสียชีวิตหลังรับวัคซีนไฟเซอร์ ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

Fri, 2022-02-18 20:15 – hfocus infographic

[Print this page](#)

กระทรวงสาธารณสุข เผย กรณีเด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด-19 "ไฟเซอร์" คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้ดูแล พบไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่บังเอิญเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้แต่พบในอัตราที่ต่ำกับวัคซีนทุกชนิด

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวประเด็นอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ว่า วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,066 ราย เสียชีวิต 27 ราย

ข้อมูลการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว 120.9 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 52.9 ล้านโดส หรือ 76.1% ของประชากร เข็มที่ 2 จำนวน 49.3 ล้านโดส หรือ 71% ของประชากร และเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 ขึ้นไป) 18.6 ล้านโดส หรือ 26.8% ของประชากร มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเป็นเวลา 30 วัน

จากการรวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 120,009,906 โดส พบมีผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด 19 ทุกชนิด ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ได้แก่ อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) 79 ราย, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ(Myocarditis/Pericarditis) 31 ราย, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 6 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24498>

### ส่วนกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีน

คณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาผลแล้ว 1,464 ราย จากรายงานทั้งหมด 2,081 ราย พบเป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่เป็นเหตุบังเอิญ 938 ราย เช่น

- เลือดออกในสมอง, ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง, ปอดอักเสบรุนแรง, ลิ่มเลือดอุดตันในปอด และโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ คิดเป็น 64%
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณา 250 ราย หรือ 17%
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 95 ราย หรือ 7% และเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาวัคซีนเพียง 4 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ
- 1 ราย แพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก
- 1 ราย มีอาการ Stevens- Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis คือมีอาการผื่นแพ้รุนแรง บวมลอกบริเวณผิวหนังและเยื่อเมือก
- ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้แต่พบในอัตราที่ต่ำกว่าวัคซีนทุกชนิด ที่เหลืออาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน 177 ราย คิดเป็น 12%

### สำหรับกรณีเด็กชายอายุ 12 ปีที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 จากการสอบสวนโรคพบว่า หลังฉีด 30 นาที ไม่มีอาการผิดปกติ เมื่อกลับบ้านมีอาการไอ และปวดเมื่อยตามตัว ปวดขาข้างซ้าย

จากนั้นวันที่ 28 มกราคม มีอาการปวดขา เดินไม่ถนัด เข้ารับการรักษาที่คลินิก แต่อาการไม่ดีขึ้น ปวดขาทั้งสองข้างและขาอ่อนแรงมากขึ้น จึงไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ตรวจพบมีไข้สูง ชามีรอยจ้ำเขียว ยกไม่ขึ้น ไม่พบรอยบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน แพทย์สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จึงส่งต่อโรงพยาบาลกระบี่ ได้รับยาปฏิชีวนะและสารน้ำทางเส้นเลือด อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเม็ดเลือดขาวสูง การเพาะเชื้อจากเลือดพบเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกับแพทย์ที่ดูแล

**สรุปว่า ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะเข้าอักเสบจากการติดเชื้อ ร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic arthritis, septic shock)**

โดยไม่พบลักษณะของการติดเชื้อบริเวณที่ฉีดวัคซีน และเมื่อพิจารณาประวัติ ร่วมกับข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

**สรุปว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่บังเอิญเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน**

ทั้งนี้ การตรวจสอบอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน เป็นระบบที่กระทรวงสาธารณสุขได้เก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบหาแนวทางเฝ้าระวังหรือเปลี่ยนการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยนำมาฉีดให้กับประชาชนมีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต หรือป่วยหนักจากโรคโควิด-19 ได้ จึงขอให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์การฉีดวัคซีนไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น





ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24494>



## กรมการแพทย์ของผู้ป่วยโควิด มั่นใจระบบ HI และ CI ไม่แตกต่าง ขอสพิเทล หรือ SW.

Fri, 2022-02-18 14:38 – hfocus team

[Print this page](#)

**อธิบดีกรมการแพทย์ย้ำ! รักษาโควิดระบบ HI หรือ CI หรือขอสพิเทล ไม่ได้แตกต่าง เหตุมาตรฐานทางการแพทย์เหมือนกัน ยืนยัน HI และ CI มีรองรับรวม 1 หมั่นเตียง เตรียมปรับไกด์ไลน์จำนวนวันรักษาผู้ป่วยลดจาก 10 วัน พร้อมเตรียมรูปแบบ Hotel Isolation รองรับคนกม.อีก**

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ก.พ. 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเกณฑ์เข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับรักษาในรพ.ได้ทุกแห่งว่า ขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กำลังพิจารณาเกณฑ์เซปทิส สำหรับโควิด19 โดยการพิจารณาหลักๆ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการรุนแรง ถือว่าเป็นสีเหลือง ต้องใช้ออกซิเจน ไม่ว่าจะป็นออกซิเจนใส่ทางจมูก หรือแคนนูลา (Oxygen Nasal Cannula)หรือออกซิเจนไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)แต่หากใส่ท่อช่วยหายใจจะเป็นสีแดง สามารถเข้ารับรักษาที่ไหนก็ได้

"แต่ตอนนี้มีการเพิ่มเกณฑ์อีกอัน คือ สีเหลืองจะเป็นผู้ป่วยสีเขียว แต่มีโรคร่วมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคกระเพาะและเจือเลือดออกในกระเพาะ ซึ่งเจือมาก ที่รพ.ราชวิถี เจอว่า มีเลือดออกในกระเพาะเมื่อมารพ. จึงได้คัดกรองโควิด และพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ แม้แต่สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันทรงอกก็เจอเช่นกัน ซึ่ง สบส. จะออกเกณฑ์ขึ้นมาว่า ต้องทำอะไร สามารถรักษารพ.เอกชนได้ หรือหากไปรักษาสถาบันประสาทฯ แต่ไม่มีเตียงสามารถส่งต่อ รพ.เอกชนได้เช่นกัน" นพ.สมศักดิ์ กล่าว และสรุปคือ อาการสีเขียวไม่มีอาการ แต่มีโรคร่วมจะถือเป็นเหลือง ซึ่งก็จะเข้าข่ายในเซปทิส



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24494>

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ทั้งของสสข. 1330 และของกรมการแพทย์ เมื่อโทรคุยกับคนไข้แล้วที่ต้องเข้าระบบ Home Isolation (HI) แต่คนไข้ขอเข้าออสพิเทลก่อน ทั้งๆที่มีการประเมินอาการแล้วเข้าชายสีเขียว ดังนั้นขอความกรุณาคนไข้ หากผ่านการคัดกรองแล้วเข้าระบบ HI หากท่าน HI ไม่ได้ ก็ยังมี Community Isolation (CI) ซึ่งเป็นการรักษาในชุมชน ปัจจุบันยังมีว่างอีกมากในกทม. นอกจากนี้ ยังมี CI เด็กที่รวมค่าแห่งก็ยังมีว่าง จึงขอทำความเข้าใจตรงนี้ หากทำได้เตียงในรพ. ก็จะไม่มีปัญหา เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่า หลายท่านต้องการไปนอนออสพิเทล ซึ่งทางต่างจังหวัดปัจจุบันทำ HI และ CI เยอะมาก และส่วนใหญ่คนไข้ในต่างจังหวัดก็ยินดีรักษาใน HI และ CI ปัจจุบันกรุงเทพฯ ยังรับ HI และ CI รวมเป็น 10,000 เตียง จึงยังมีว่างอีกเยอะ

เมื่อถามว่ามีคนไข้บางส่วนร้องว่า รพ. เอกชนบางแห่งพยายามให้เข้าออสพิเทล ทั้งที่อาการเข้า HI หรือ CI ได้ นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องทาง สบส. อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสสข. 1330 ได้ จะจัดระบบ HI ได้ หากประเมินแล้วเข้าชายอาการสีเขียว ซึ่งระบบ HI มีแพทย์โทรสอบถามอาการตลอด มีเครื่องมือ มีที่วัดออกซิเจน มีอาหารพร้อม 3 เวลา

เมื่อถามกรณีเด็กป่วยต้องเข้า HI หรือ รพ. นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยเด็ก หากอาการไข้ไม่สูง ไม่ได้หายใจหอบ ให้ติดต่อ 1330 ก่อน ซึ่งจะส่งทีมแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นทีมจากกรมการแพทย์ โดยหากเด็กต่ำกว่า 5 ปี จะให้สถาบันเด็ก หรือรพ.เด็กของกรมการแพทย์ รพ.ที่มีกุมารแพทย์ โทรเช็คอาการว่า สามารถทำ HI หรือไม่ หากไม่ได้ จะส่งมายังสถาบันเด็กฯ หรือรพ. เลิดสิน รพ.พรรัตน์ รพ.ราชวิถี ฯลฯ มาคัดกรอง หาก HI ได้ก็ขอให้ทำ แต่หากไม่ได้ก็จะเข้าการรักษาในรพ. ซึ่งจริงๆ ใน HI เราจะมีการติดตามตลอด และยังมีพ่อแม่คัดลึบวิดีโอของลูกไว้ด้วย เพื่อให้ปรึกษาเรา เราคำนึงความปลอดภัยเด็กเป็นสิ่งสำคัญ

อธิบดีกรมฯ กล่าวย้ำว่า การดูแลผู้ป่วย HI และ CI รวมทั้งออสพิเทล ไม่แตกต่างกันในการดูแลทางการแพทย์ แต่หากความสบายยอมรับว่ามี แต่ช่วงนี้เราต้องเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ความสบาย อีกหน่อยหากยกเลิกลูกเขียวโควิด ส่วนของออสพิเทลก็จะไม่มาก และการไปครองเตียงในรพ. จะทำให้ผู้ป่วยอื่นๆที่ต้องเข้ารพ. ที่ไม่ใช่โควิดได้รับผลกระทบไปด้วย

“ไกด์ไลน์ในการดูแลผู้ป่วย HI และ CI ยังเหมือนเดิมอยู่ที่ 10 วัน แต่ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาไกด์ไลน์ใหม่ คาดว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะน้อยลงจากเดิม 10 วัน ส่วนจะมีการเพิ่มตรวจ ATK ก่อนออกจากการรักษาหรือไม่ ขอดูไกด์ไลน์ใหม่ก่อน” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่าจะมีการเพิ่มรูปแบบ Hotel Isolation อย่างไร นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันก็มีอยู่ อย่างกรณีคนติดเชื้ออาศัยในคอนโดมีเนียมคนเดียว และยินดีทำ HI แต่นิติบุคคลคอนโดฯ ไม่ให้ และติดการเข้าอยู่ CI จึงมีการพูดคุยรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม Hotel Isolation แตกต่างจากออสพิเทล ตรงออสพิเทล มีบุคลากรทางการแพทย์ แต่ Hotel Isolation ก็เหมือนกับ HI และ CI จึงขอความกรุณาทุกคอนโดมีเนียมเรื่องนี้ด้วย

“ในระบบ CI บางท่านก็ไม่สะดวก เพราะบางแห่งไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งก็เข้าใจ ขณะนี้ได้หารือร่วมกับกทม. ในการปรับเรื่องนี้” นพ.สมศักดิ์ กล่าว